



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไปแล้ว ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประกอบด้วยความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ แห่งประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๑๐๐๑	นางสาวสุนิสา หงษ์ภู	
๑๐๐๓	นางสาววารี นารีนุช	
๑๐๐๔	นางสาวชมพูนุช สุทธิประภา	
๑๐๐๕	นางสาวขวัญฤทัย ทศคร	
๑๐๑๔	นายณัฐวุฒิ สุวรรณไตรย์	
๑๐๑๕	นางสาวศิริพร สุพร	
๑๐๑๗	นางสาวอภิรตี มุกดาจารย์จินดา	

/๒. กำหนด...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

สมรรถนะและวิธีประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	การแต่งกาย
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) - พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทักษะการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ - ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้	วันศุกร์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สถานที่สอบ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร	ชุดสุภาพตามประเพณีนิยม หญิง : เสื้อคอปก กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น ชาย : เสื้อคอปก กางเกงขายาว ชายเสื้อในกางเกง รองเท้าหุ้มส้น

๓. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังนี้

๓.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ในวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) และทางเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร (<https://dopa-mukdahan.go.th/>)

๓.๒ การจัดจ้างให้เป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยให้ยึดตามข้อ ๗ ของประกาศจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเอกราช มณีกรรณ)

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง